

DIỄN ĐÀN VIỆT NAM 21

TIN TỨC – NGHỊ LUẬN

SỐ 32.2023

Kết quả chuyến thăm Hà Nội của TT Biden: P2 - Cơ hội & thách thức

Dựa trên kết quả chuyến thăm Hà Nội của Tổng thống Joe Biden, các chuyên gia nhận định, trong thời gian tới, mối quan hệ hai nước sẽ phát triển cao và xa hơn nữa trên nhiều lĩnh vực, phục vụ tốt hơn cho lợi ích của hai bên. Giáo sư Carl Thayer, từ Học viện Quốc phòng Úc, cho biết, dựa theo Tuyên bố chung Việt - Mỹ, cơ hội dành cho Việt Nam là rất lớn, rất đa dạng, ở mức độ sâu rộng, đặc biệt là ở lĩnh vực kinh tế, công nghệ: “*Đầu tư của Hoa Kỳ vào các lĩnh vực điện tử, bao gồm chất bán dẫn và xe điện, chuyển tiếp năng lượng xanh, giáo dục và đào tạo sẽ tăng cường cho sự phát triển của Việt Nam. Điều này sẽ được thực hiện bằng cách chuyển giao công nghệ và hợp tác với nhau để phát triển các ngành công nghệ mới nổi này.*” Tiên sĩ Lê Hồng Hiệp, nghiên cứu viên cao cấp của Viện nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS) nhận định phía Mỹ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam phát triển các ngành công nghệ, bởi nó sẽ làm giảm sự phụ thuộc của Mỹ vào Đài Loan trong lĩnh vực bán dẫn, đề phòng rủi ro có chuyện gì xảy ra với Đài Loan.

https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/comments-on-the-result-of-president-biden-visit-to-hanoi-2-09132023132600.html

Tổng thống Mỹ Joe Biden đến thăm, Mỹ và Việt Nam đạt thỏa thuận về máy bay, công nghệ và nhân quyền

Tổng thống Mỹ Joe Biden xác lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Việt Nam. Quốc tế
TỔNG THỐNG MỸ JOE BIDEN ĐẾN THĂM, MỸ VÀ VIỆT NAM ĐẠT THỎA THUẬN VỀ MÁY BAY, CÔNG NGHỆ VÀ NHÂN QUYỀN
Phương Nhi • {Ngày xuất bản} Tổng thống Mỹ Joe Biden xác lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Việt Nam. Mỹ và Việt Nam đã công bố các thỏa thuận và quan hệ đối tác mới khi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đến thăm Hà Nội vào ngày 10/9, bao gồm các đơn đặt hàng máy bay trị giá hàng tỷ đô la, tăng cường thảo luận về nhân quyền, giáo dục kinh tế kỹ thuật số và các trung tâm thiết kế chất bán dẫn. Theo Reuters, hãng tin Bloomberg vừa đưa tin Tổng CTCP Hàng không Việt Nam Vietnam Airlines sẽ ký một biên bản thỏa thuận với Tập đoàn Boeing, mua khoảng 50 máy bay phản lực Boeing 737 Max trị giá 7,5 tỷ USD. Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố rằng thỏa thuận này sẽ hỗ trợ hơn 33.000 việc làm trực tiếp và gián tiếp ở Mỹ.

<https://vn.investing.com/news/world-news/tong-thong-my-joe-biden-den-tham-my-va-viet-nam-dat-thoa-thuan-ve-may-bay-cong-nghe-va-nhan-quyen-2050402>

Tổng thống Mỹ bị chê coi nhẹ vấn đề nhân quyền tại Việt Nam

Giới phân tích thời sự và vận động nhân quyền không hài lòng khi ông Joe Biden, tổng thống Mỹ, coi nhẹ vấn đề nhân quyền trong chuyến thăm Việt Nam. Hãng tin Reuters ngày Thứ Hai, 11 Tháng Chín, dẫn lại bản thông cáo báo chí của Tòa Bạch Ốc nêu nội dung kết quả của chuyến thăm Việt Nam của phái đoàn Biden gói gọn trong hơn 2,600 từ, nhưng chỉ có 112 từ gồm cả tiêu đề phụ đề cập đến nhân quyền. Nhìn từ góc độ kinh doanh và chiến lược, chuyến thăm Việt Nam vào hai ngày 10 và 11 Tháng Chín và trước đó là Ấn Độ cuối tuần vừa qua, nhiều phần sẽ được coi như củng cố mối quan hệ với các nước có thể giúp Mỹ chống lại sức mạnh ngày càng gia tăng của Trung Quốc. Tuy nhiên, đối với những người vận động nhân quyền, họ thất vọng đối với chuyến công du của ông Biden khi mà ông cam đoan ưu tiên các vấn đề nhân quyền khi vào Tòa Bạch Ốc đầu năm 2021.

<https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/tong-thong-my-bi-che-coi-nhe-van-de-nhan-quyen-tai-viet-nam/>

Cháy chung cư chết hơn 1/3 cư dân- trách nhiệm từ đâu?

Vào nửa đêm 12 tháng 9 năm 2023, một chung cư mini chín tầng ở Hà Nội bị cháy làm chết 1/3 cư dân nơi đây khiến câu chuyện về phòng cháy, chữa cháy tại các chung cư khắp cả nước nóng lên. Ngay ngày hôm sau, Cơ quan Điều tra thuộc Công an Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với chủ tòa nhà. Nhiều người cho rằng, trách nhiệm không chỉ do chủ tòa nhà mà do nhiều phía liên quan, không loại trừ có tiêu cực. Ông Nguyễn Đăng Quang, một kỹ sư xây dựng những công trình lớn, nói với RFA sáng 13 tháng 9:

https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/house-fire-killed-more-than-1-3-of-residents-as-does-so-09132023131943.htm

Hoả hoạn phố Khương Hạ, nguyên nhân chỉ có một

Nghịch lý: Đất nước không có chiến tranh, không có khủng bố, không có thiên tai, ngay trong thời bình, sống giữa thủ đô, nơi mà cơ quan chính quyền đầy đặc, nơi mà cán bộ ăn lương sống nhung nhúc, nơi được trang bị phòng cháy chữa cháy, cứu hộ và y tế với mật độ cao nhất, hiện đại nhất... thì chỉ trong một buổi tối, hơn cả trăm đồng bào thương vong, trong đó, quá nửa nạn nhân tử vong một cách tức tưởi? “Nhà chung cư của con cháy rồi, hai cháu chết rồi, con cũng chết đây bố ơi”. Rồi im bật, tiếng tút tút trong chiếc điện thoại cứ kéo dài mãi, khô khốc... Tương tự vậy ở một ngôi nhà khác “Con không thở được nữa”. Rồi im bật, tiếng tút tút trong chiếc điện thoại cứ kéo dài mãi, khô khốc... Đó là vài câu nói hiêm hoi sau cùng trong cuộc đời của người con trai với cha mình vào đêm hỏa hoạn 12/09 định mệnh ngay giữa thủ đô. Lúc này, mái đầu bạc đang khóc mái đầu xanh và bao nhiêu gia đình đang phủ vảnh tang trắng khóc thương người thân đột ngột, tức tưởi buông tay rời xa cuộc sống này.

<https://baotienngan.com/2023/09/15/hoa-hoan-pho-khuong-ha-nguyen-nhan-chi-co-mot/>

Bộ trưởng Tô Lâm được Trung Quốc trao tặng huân chương Vạn lý Trường thành

Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng cũng đã trao tặng Bộ trưởng Tô Lâm huân chương “Vạn lý Trường thành” hạng nhất. Theo tin của Tân Hoa Xã, trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 12 – 16/9, đồng chí Thái Kỳ, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Đảng CS Trung Quốc đã gặp mặt Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam tại thủ đô Bắc Kinh chiều 13/9 (Ảnh 1). Tại buổi tiếp, Thái Kỳ cho biết, Trung Quốc và Việt Nam đều là các nước XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, có chung lý tưởng, niềm tin và theo đuổi giá trị chung, chúng tôi sẵn sàng cùng Việt Nam cùng thực hiện sự đồng thuận quan trọng mà lãnh đạo cao nhất của hai đảng đã đạt được.

<https://vietnamthoibao.org/vntb-bo-truong-to-lam-duoc-trung-quoc-trao-tang-huan-chuong-van-ly-truong-thanh/>

Thủ tướng Việt Nam công du Trung Quốc ngay sau chuyến thăm của tổng thống Mỹ

Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính sẽ công du Trung Quốc, không lâu sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Việt Nam và nâng cấp quan hệ Mỹ-Việt lên mức cao nhất giữa lúc cạnh tranh giữa Washington và Bắc Kinh ngày càng gay gắt. Tổng thống Biden kết thúc chuyến thăm Hà Nội hôm 11/9 sau khi gặp mặt các ‘tứ trụ’ lãnh đạo của Việt Nam, trong đó có ông Chính. Ông Biden đã cùng người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, tuyên bố đưa quan hệ hai nước lên thành đối tác chiến lược toàn diện, mức quan hệ ngoại giao mà Việt Nam trước đó có với 4 nước, trong đó có Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng hôm 14/9 cho biết rằng ông Chính sẽ công du Trung Quốc từ 16-17 tháng này theo lời mời của chính phủ Bắc Kinh, theo truyền thông Việt Nam.

<https://www.voatiengviet.com/a/thu-tuong-pham-minh-chinh-cong-du-trung-quoc-ngay-sau-chuyen-tham-cua-tong-thong-biden/7268143.html>

Ông Mai Phan Lợi được trả tự do sớm 21 tháng, ngay trước chuyến thăm của TT Biden

Nhà báo Mai Phan Lợi bắt ngờ được trả tự do vào sáng ngày 10/9, ngay trước khi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đến Hà Nội, sớm 21 tháng so với bản án 45 tháng tù giam. Ông Mai Phan Lợi, Chủ tịch Hội đồng khoa học của Trung tâm Truyền thông Giáo dục Cộng đồng (MEC), bị bắt vào tháng 6/2021 với cáo buộc “trốn thuế” vì bị cho là đã chỉ đạo cấp dưới không kê khai, không lập hóa đơn để chiếm đoạt gần hai tỷ đồng tiền thuế cho các khoản tài trợ nước ngoài cho các dự án của trung tâm. Trong phiên tòa đầu năm 2022, ông bị kết án 48 tháng tù giam. Trong phiên phúc thẩm sau đó, ông được giảm ba tháng tù so với phiên sơ thẩm. Vào sáng ngày 10/9, ông được công an đưa từ Trại giam số 5 (huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá) về nhà riêng ở Hà Nội, một nhà hoạt động xã hội và là bạn thân của gia đình cho Đài Á Châu Tự Do (RFA) biết vào ngày 13/9.

<https://baotienngdan.com/2023/09/13/ong-mai-phan-loi-duoc-tra-tu-do-som-21-thang-ngay-truoc-chuyen-tham-cua-tt-biden/>

Nhà hoạt động Ngô Văn Dũng mãn hạn tù, khẳng định bị oan sai

Nhà báo tự do Ngô Văn Dũng, thành viên của nhóm Hiến Pháp, đã mãn hạn tù và trở về nhà của ông ở Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk vào trưa ngày 14/9. Ông được người của Trại giam An Phước đưa về từ sớm, và tới địa phương vào lúc 11 giờ. Sau khi chính quyền xã nhận bàn giao, ông được trở về với gia đình và tiếp tục bị quản chế tại địa phương trong vòng hai năm. Ông Dũng, người còn được biết đến với tên Biền Mặn, bị bắt ngày 4/9/2018 khi cùng với các thành viên khác của nhóm Hiến Pháp kêu gọi người dân tham gia biểu tình phản đối hai dự luật Đặc khu kinh tế và An ninh mạng. Năm 2020, ông và bảy thành viên khác của Hiến Pháp bị kết tội “phá rối an ninh” theo Điều 118 của Bộ luật Hình sự. Họ bị kết án tổng cộng hơn 40 năm tù giam. Riêng ông bị án năm năm tù giam và hai năm quản chế.

<https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/activist-ngo-van-dung-completes-his-sentence-and-affirms-innocent-09142023042035.html>

Báo VNExpress bị dọa phạt vì đưa tin Bình Thuận ‘phá rừng’

Ông Nguyễn Phương Tuấn, phó chủ nhiệm Ủy Ban Khoa Học-Công Nghệ-Môi Trường Quốc Hội Việt Nam, vừa lên tiếng đòi xử phạt báo VNExpress vì “đưa tin sai sự thật” về dự án hồ Ka Pét ở tỉnh Bình Thuận. Theo báo Thanh Niên hôm 12 Tháng Chín, tại một phiên họp, ông Tuấn không nhắc tên báo VNExpress nhưng nói: “Ngày 4 Tháng Chín xuất hiện bài báo ‘Khu rừng hơn 600 hécta sắp bị phá làm hồ thủy lợi’ trên một tờ báo điện tử nói tỉnh Bình Thuận phá 600 hécta rừng để xây dựng hồ thủy lợi Ka Pét.” “Việc bài viết ba lần liên tục sử dụng từ ‘phá rừng’ đã gây ra một luồng phản ứng rất xấu, ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh của Quốc Hội, chính phủ,” ông Tuấn nói.

<https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/bao-vnexpress-bi-doa-phat-vi-dua-tin-binh-thuan-pha-rung/>

Sài Gòn lại phá đường dây bán dâm có hoa hậu với giá hơn \$8,000 mỗi lượt

Công An ở Sài Gòn loan báo vừa triệt phá và bắt các nghi can tổ chức đường dây hoa hậu bán dâm với giá 200 triệu đồng (\$8,242) mỗi lượt. Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 15 Tháng Chín, hai trong số bốn cô gái bị bắt quả tang bán dâm trong đường dây này là TTH, “Hoa Hậu Thế Giới Người Việt” và NNTT, “Hoa Khôi Du Lịch Việt Nam.” Vụ bắt quả tang bán dâm được ghi nhận diễn ra ở tòa nhà Oakwood Residence Saigon, phường Tân Phong, quận 7 và khách sạn La Galerie, khu dân cư Trung Sơn, huyện Bình Chánh, Sài Gòn. Hai nghi can bị bắt với cáo buộc “môi giới mại dâm” là Nguyễn Thành Liêm, 34 tuổi, quê Cà Mau và Hà Thụy Vân Anh, 24 tuổi, ở Sài Gòn. Nghi can Liêm và Vân Anh khai nhận việc họ môi giới mại dâm cho một số người mẫu, hoa khôi, hoa hậu trong các cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam.

<https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/sai-gon-lai-pha-duong-day-ban-dam-co-hoa-hau-voi-gia-hon-8000-moi-luot/>

Việt Nam: Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh qua đời

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã qua đời tại nhà riêng vào sáng ngày 14/9, hưởng thọ 65 tuổi. Tang lễ thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh dự kiến được tổ chức với nghi thức cấp cao, tại

Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lần cuối tướng Vịnh xuất hiện trước truyền thông là hồi 31/8, ông lên sóng chương trình thời sự 19 giờ của VTV1 ca ngợi cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nhan đề “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới”. Đã có những xô xáo trong dư luận Việt Nam khi đó về tình trạng sức khỏe của ông, rằng ông Vịnh lên sóng với diện mạo khác lạ, tóc rụng nhiều, gương mặt xanh xao và bị nám đen, giọng khàn và đứt quãng, khác với sự tinh tường, phong độ thường thấy trước kia. Báo chí Việt Nam nói tướng Vịnh qua đời vì "bệnh nặng", "bệnh hiểm nghèo", dù "được Đảng, Nhà nước, quân đội, các giáo sư, bác sĩ, gia đình tận tình chăm sóc cứu chữa" nhưng không qua khỏi. Tuy nhiên, báo chí không nêu rõ cụ thể ông Vịnh mắc bệnh gì.

<https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c118p89env3o>

GS Trương Lai: Bắt bớ trí thức là ‘tín hiệu xấu, buồn’, đáng ‘hỗ thẹn’ và phải được chấm dứt

Việc chính quyền Việt Nam ‘bắt bớ’ trí thức và đàn áp quyền tự do ngôn luận là một điều đáng hổ thẹn và chính quyền cần phải chấm dứt ngay điều này, nhất là khi đã bắt tay ở tầm mức ‘chiến lược toàn diện’ với những quốc gia văn minh, tiên bộ của thế giới, một cựu thành viên Ban Tư vấn của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam thời kỳ trước đây lên tiếng với Đài Á Châu Tự Do từ trong nước này hôm 14/9/2023. Bình luận việc chính quyền Việt Nam được cho là tiếp tục sử dụng chính sách ‘đánh đổi’ các vụ bắt bớ, giam cầm các tù nhân lương tâm, trong đó có nhiều trí thức, các nhà phản biện, quản lý, hoạt động ôn hòa thuộc xã hội dân sự trên các lĩnh vực khác nhau, thuộc các lứa tuổi khác nhau từ cao niên đến còn trẻ, lấy hợp tác quốc tế, ký kết các thỏa thuận, hôm thứ năm (14/9), Giáo sư Trương Lai, người cũng từng là Viện trưởng Viện Xã Hội Học, trực thuộc Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia trước đây (nay là Viện Hàn Lâm KHXH Việt Nam), nói với RFA Tiếng Việt từ Sài Gòn

https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/prof-tuong-lai-says-arrests-of-intellectuals-is-a-shame-09142023093512.html

Những ai bị thiệt hại khi Việt-Mỹ nâng cấp quan hệ?

Hoa Kỳ và Việt Nam hôm 10/9 đã đồng ý nâng cấp quan hệ thành đối tác chiến lược toàn diện trong một bước đi lịch sử giữa hai nước cựu thù, mở đường cho các thỏa thuận kinh doanh và đầu tư mới. Nhưng có kẻ được thì cũng phải có người mất. Các quốc gia, công ty và tổ chức dưới đây dường như không được hưởng lợi từ mối quan hệ gần gũi hơn giữa Washington và Hà Nội: Việt Nam cẩn thận nhấn mạnh rằng mối quan hệ được nâng cấp với Washington sẽ không ảnh hưởng quan hệ của họ với Bắc Kinh, vì sợ hậu quả từ phía Trung Quốc. Nhưng việc đưa Washington lên thành đối tác ngang hàng với Bắc Kinh trong thang bậc ngoại giao của Việt Nam chắc chắn sẽ có tác động đến Trung Quốc.

<https://www.voatiengviet.com/a/nhung-ai-bi-thiet-ha-khi-viet-my-nang-cap-quan-he-/7266659.html>

Việt - Mỹ cần một cơ chế đối tác “mật thiết hơn và năng động hơn”

Giải vô địch bóng bầu dục thế giới khai mạc tối hôm nay, 08/09/2023, tại Stade de France, Paris, với trận Pháp – New Zealand, ba lần vô địch thế giới, là chủ đề trang nhất của hầu hết các báo Pháp. Đội tuyển Pháp đang phong độ. Nhiều người hy vọng đội tuyển quốc gia vô địch có thể mang lại một không khí phấn chấn trong xã hội, và giải thể thao 7 tuần lễ này nếu thành công sẽ là một trải nghiệm quý giá cho khâu chuẩn bị Thế Vận Hội Paris 2024. Trọng tâm chính trị quốc tế cuối tuần lễ đầu tiên tháng 9 là tại châu Á với tiêu điểm là thượng đỉnh G20 ra tại Ấn Độ trong hai ngày 09 và 10/09. Việt Nam với chuyến công du Hà Nội của tổng thống Mỹ Joe Biden là chủ đề chính trong mục Thế giới của nhật báo kinh tế Les Echos. Sau khi dự thượng đỉnh G20 ở Ấn Độ, tổng thống Mỹ tới Hà Nội ngày Chủ nhật 10/09. Bài “Mỹ - Việt sẵn sàng siết chặt hợp tác” của Les Echos nhấn mạnh, trong lúc quan hệ Mỹ - Trung “liên tục khủng hoảng”, Washington và Hà Nội tìm cách “tăng cường quan hệ đối tác”.

Về trao đổi thương mại, quan hệ song phương Việt - Mỹ được ghi nhận đang trên đà vọt tiến. Chỉ tính riêng từ năm 2019 đến 2022, xuất khẩu hàng Việt Nam sang Mỹ đã tăng gần gấp đôi, với 127 tỉ đô la. Xuất khẩu của Mỹ tăng gấp 20 lần hiện nay so với năm 2002, theo bộ trưởng Tài Chính Janet Yellen, người vừa đến Việt Nam hồi tháng 7/2023. Phó tổng thống Kamala Harris và ngoại trưởng Antony Blinken cũng đến Việt Nam mới đây. Trước thềm chuyến đi Hà Nội của nguyên thủ Mỹ, cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan khẳng định Mỹ và Việt Nam đứng trước “nhiều thách thức chung, từ Biển Đông cho đến các công nghệ trọng yếu và mới nổi dậy”, Washington và Hà Nội sẽ phải cùng nhau xác định “một tầm nhìn chung cho thế kỷ XXI”, và điều này cần đến “một cơ chế đối tác mật thiết hơn và năng động hơn”.

<https://www.rfi.fr/vi/%C4%91i%E1%BB%83m-b%C3%A1o/20230908-vi%E1%BB%87t-m%E1%BB%B9-c%E1%BA%A7n-m%E1%BB%99t-c%C6%A1-ch%E1%BA%BF-%C4%91%E1%BB%91i-t%C3%A1c-m%E1%BA%ADt-thi%E1%BA%BFt-h%C6%A1n-v%C3%A0-n%C4%83ng-%C4%91%E1%BB%99ng-h%C6%A1n>

Ông Biden nói phe Cộng hòa muốn luận tội ông ‘để đóng cửa chính phủ’

Tổng thống Joe Biden hôm 13/9 nói rằng đảng Cộng hòa muốn luận tội ông vì họ muốn đóng cửa chính phủ, vài giờ sau khi Nhà Trắng lên án kế hoạch khởi động cuộc điều tra luận tội nhằm vào tổng thống. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre gọi cuộc điều tra là ‘chiêu trò chính trị’ và cho biết đảng Cộng hòa không trưng ra được bằng chứng nào nhằm vào ông Biden khi họ điều tra các giao dịch kinh doanh của con trai ông, Hunter Biden. Cuộc điều tra tập trung vào việc liệu ông Biden có hưởng lợi từ các giao dịch kinh doanh của Hunter Biden hay không. Ông Biden nói rằng khi dân biểu Marjorie Taylor Greene, một dân biểu cực hữu của đảng Cộng hòa và là đồng minh trung thành của cựu Tổng thống Donald Trump, lần đầu tiên được bầu vào Quốc hội, bà nói điều đầu tiên bà muốn làm là luận tội ông.

<https://www.voatiengviet.com/a/ong-biden-noi-phe-cong-hoa-muon-luan-toi-ong-de-dong-cua-chinh-phu-/7268298.html>

Kim Jong Un: Tăng cường quan hệ với Nga là “ưu tiên tuyệt đối” của Bắc Triều Tiên

Trong cuộc gặp với tổng thống Vladimir Putin tại một sân bay vũ trụ ở vùng Viễn Đông Nga hôm nay, 13/09/2023, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un đã tuyên bố việc tăng cường quan hệ giữa Matxcova và Bình Nhưỡng là “ưu tiên tuyệt đối”. Theo hãng tin AFP, sau khi đi thăm các cơ sở của sân bay vũ trụ Vostochny, trong đó có xưởng lắp ráp tên lửa Angara thế hệ mới, lãnh đạo Bắc Triều Tiên và Nga đã mở cuộc hội đàm với sự hiện diện của phái đoàn hai nước, trước khi hai ông gặp riêng. Theo các hãng thông tấn Nga, tham dự các hội đàm song phương có các bộ trưởng Quốc Phòng, Ngoại Giao và Công Nghiệp của phía Nga. Trước cuộc hội đàm, tổng thống Putin đã nêu lên khả năng Nga sẽ giúp Bắc Triều Tiên chế tạo các vệ tinh nhân tạo.

<https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20230913-kim-jong-un-t%C4%83ng-c%C6%B0%E1%BB%9Dng-quan-h%E1%BB%87-v%E1%BB%9Bi-nga-1%C3%A0-%C6%B0u-ti%C3%AAn-tuy%E1%BB%87t-%C4%91%E1%BB%91i-c%E1%BB%A7a-b%E1%BA%AFc-tri%E1%BB%81u-ti%C3%AAn>

Ukraine kêu gọi tiếp tế quân sự để chiến đấu với Nga

Các quan chức Ukraine trong tuần này tiếp tục kêu gọi đồng minh cung cấp thêm thiết bị quân sự và vật tư để chiến đấu với Nga xâm lược. Sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock trong chuyến thăm Kyiv của bà, Ngoại trưởng Ukraine, Dmytro Kuleba, cho biết ông đã nhấn mạnh tính cấp thiết của việc đưa phi đạn hành trình Taurus tới Ukraine càng sớm càng tốt, Reuters đưa tin. “Dù sao các bạn cũng sẽ làm điều đó, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, và tôi không hiểu tại sao chúng ta lại lãng phí thời gian. Chúng tôi lẽ ra đã có thể đạt được nhiều hơn và cứu được nhiều mạng sống của binh lính và dân thường Ukraine hơn nếu chúng tôi có Taurus”, ông Kuleba nói trong khi trả lời câu hỏi tại cuộc họp báo chung

<https://www.voatiengviet.com/a/ukraine-keu-goi-tiep-te-quan-su-de-chien-dau-voi-nga/7267784.html>

Thủ tướng Campuchia hội đàm với ông Tập Cận Bình ở Bắc Kinh

Thủ tướng Campuchia Hun Manet đang có chuyến thăm Trung Quốc và có cuộc hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình ở Đại lễ đường Nhân dân tại Bắc Kinh hôm nay (15/9). Tân Hoa xã dẫn lời [ông Tập](#) nhận định, việc ông Hun Manet chọn Trung Quốc là điểm đến cho chuyến công du cấp nhà nước đầu tiên kể từ khi nhậm chức thủ tướng đã thể hiện chính phủ mới của Campuchia rất coi trọng việc củng cố và phát triển tình hữu nghị giữa hai nước. Theo lãnh đạo [Trung Quốc](#), trong 65 năm qua kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, hai bên luôn duy trì mức độ tin cậy cao, đối xử bình đẳng với nhau, đạt các kết quả đôi bên cùng có lợi và ủng hộ nhau vững chắc trong việc bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển quốc gia.

<https://vietnamnet.vn/thu-tuong-campuchia-hoi-dam-voi-ong-tap-can-binh-o-bac-kinh-2190238.html>

Truyền thông phương Tây: Lý Thượng Phúc đang bị điều tra tham nhũng

Nghi ngờ về sự vắng mặt nhiều tuần mà không hề được giải thích của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc càng tăng hôm 5/9, khi các tờ báo lớn của phương Tây đưa tin ông đang bị điều tra và một nhà ngoại giao Mỹ đặt vấn đề liệu ông Phúc có đang bị quản chế tại gia hay không. Ông Lý, 65 tuổi, đã không dự các cuộc gặp với các lãnh đạo quốc phòng Việt Nam và Singapore trong những tuần gần đây, theo các nguồn tin nắm trực tiếp. Lần cuối cùng ông được nhìn thấy ở Bắc Kinh là hôm 29/8 khi ông có bài phát biểu chủ đề tại một diễn đàn an ninh với các nước châu Phi. Dẫn lời các quan chức Mỹ, tờ Washington Post cho biết ông Lý đang bị điều tra tham nhũng và có khả năng sẽ bị cách chức. Tờ Wall Street Journal cũng đưa tin ông Lý đã bị cách chức, trong khi tờ Financial Times trước đó cho biết chính phủ Mỹ tin rằng ông Lý đang bị điều tra.

<https://www.voatiengviet.com/a/truyen-thong-phuong-tay-ly-thuong-phuc-dang-bi-dieu-tra-tham-nhung/7269828.html>

Nga tạm dừng hoạt động cầu Crum, nghị viện châu Âu muốn áp trừng phạt Belarus

Truyền thông Nga đưa tin, nhà chức trách đã tạm thời cho dừng lưu thông trên cầu Kerch nối bán đảo Crum với phần đất liền của nước này hôm nay (14/9). Theo hãng thông tấn RIA, nguyên nhân dẫn đến quyết định trên chưa được công bố. Trong một thông cáo đăng tải trên kênh Telegram, nhà chức trách yêu cầu “những người đang ở trên cầu và trong khu vực kiểm tra” giữ bình tĩnh và làm theo hướng dẫn của cảnh sát giao thông. Động thái mới diễn ra sau khi Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 11 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine phía trên bầu trời Crum sáng sớm 14/9. Nghị viện châu Âu hôm 13/9 đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết lên án Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko là “đồng phạm” với Nga vì ủng hộ [chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow tại Ukraine](#).

<https://vietnamnet.vn/nga-tam-dung-hoat-dong-cau-crum-nghi-vien-chau-au-muon-ap-trung-phat-belarus-2189622.html>

Ukraine tái kiểm soát làng gần Bakhmut

Ukraine cho biết lực lượng nước này đã giành lại ngôi làng Andriivka, gần thành phố Bakhmut bị Nga kiểm soát vài tháng trước. "Andriivka giờ đã là của chúng tôi. Chúng tôi đang củng cố thế trận", Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho biết trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 14/9, khi nói về "tin tốt" trong nỗ lực tiến quân ở sườn phía nam thành phố Bakhmut. Bà Maliar nói lực lượng Ukraine đang tiến về khu vực Bakhmut. "Ở sườn phía bắc, đối thủ đang cố gắng giành lại những vùng đất đã mất. Nhưng ở sườn phía nam, chúng tôi đang đạt tiến bộ", bà cho hay. Làng Andriivka cách Bakhmut khoảng 14 km về phía nam, với dân số trước xung đột chưa tới 100 người.

<https://vnexpress.net/ukraine-tai-kiem-soat-lang-gan-bakhmut-4653333.html>

Tại sao châu Âu điều tra xe nhập cảng từ Trung Quốc?

Ngày 13 Tháng Chín 2023, Liên minh châu Âu chính thức mở cuộc điều tra về khả năng “chống lưng” (trợ giá) của nhà nước Trung Quốc, nhằm tạo điều kiện cho xe hơi điện giá rẻ Trung Quốc nhập cảng

ào ạt vào châu Âu...Phát biểu trước Nghị viện châu Âu ngày 13 Tháng Chín 2023, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết châu Âu sẵn sàng cạnh tranh nhưng “không phải cho một cuộc đua nhả chìm nhau xuống đáy”. Châu Âu áp thuế 10% đối với xe hơi nhập khẩu từ Trung Quốc (so với mức thuế 27.5% của Hoa Kỳ) và các nhà sản xuất Trung Quốc đã tận dụng điều này để ào ạt đổ bộ vào thị trường châu Âu.Theo dữ liệu từ Hiệp hội Xe khách Trung Quốc (China Passenger Car Association), các công ty Trung Quốc đã xuất khẩu gần 350,000 xe hơi điện sang chín nước châu Âu trong nửa đầu năm nay, nhiều hơn tổng xuất khẩu của cả năm 2022. Và trong năm năm qua, số xe hơi nhập khẩu từ Trung Quốc vào EU đã tăng gấp bốn lần.

<https://saigonnhonews.com/thoi-su/the-gioi/tai-sao-chau-au-dieu-tra-xe-nhap-cang-tu-trung-quoc/>

Đài Loan chặn công dân Việt Nam dùng ‘visa tân tiến’ của Nhật, Nam Hàn nhập cảnh

Đại diện Văn Phòng Kinh Tế và Văn Hóa Đài Bắc tại Sài Gòn thông báo kể từ ngày 14 Tháng Chín, du khách từ Việt Nam sử dụng “visa tân tiến” của Nam Hàn và Nhật để xin thị thực (visa) điện tử nhập cảnh Đài Loan sẽ không được chấp nhận.Theo báo Thanh Niên, như vậy đồng nghĩa với việc những du khách và gia đình người Việt Nam đã có “visa tân tiến” Nhật, Nam Hàn khi muốn du lịch Đài Loan sẽ phải chuyển sang hình thức nộp và xét duyệt hồ sơ xin visa, thay vì có kết quả ngay như trước thì nay có thể phải chờ tới tám ngày mới có kết quả.

<https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/dai-loan-chan-cong-dan-viet-nam-dung-visa-tan-tien-cua-nhat-nam-han-nhap-can/>

Đài Loan chê trách Elon Musk vì những phát ngôn mới nhất về Trung Quốc

Đài Loan “đâu có phải để đem ra bán,” vị ngoại trưởng đảo quốc này phát biểu lời chê trách nặng nề tỷ phú Elon Musk khi ông quả quyết rằng Đài Loan là một phần không thể tách rời của Trung Quốc. Như vậy là ông Musk, một lần nữa, đã lợi xuống vũng lầy của chúng ta về mối liên hệ cực kỳ phức tạp giữa Bắc Kinh và Đài Bắc.Ông Musk, chủ nhân của trang mạng X, mà xưa gọi là Twitter, cùng với công ty sản xuất xe điện Tesla và hệ thống vệ tinh viễn thông Starlink, đưa ra lời bình luận như thế tại cuộc họp các giới chức cao cấp All-In Summit ở Los Angeles, một sinh hoạt được đưa lên YouTube trong tuần này.

<https://www.nguoi-viet.com/tin-chinh/dai-loan-che-trach-elon-musk-vi-nhung-phat-ngon-moi-nhat-ve-trung-quoc/>

Thủ tướng Nhật muốn gặp ông Kim Jong-un

Thủ tướng Nhật Bản Kishida sẵn sàng gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bất cứ lúc nào và không cần điều kiện tiên quyết."Chúng tôi muốn tổ chức các cuộc thảo luận cấp cao dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng nhằm tiến tới cuộc gặp thượng đỉnh càng sớm càng tốt", Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno nói ngày 15/9, đề cập về khả năng Thủ tướng Fumio Kishida gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.Ông Matsuno cho biết thêm Thủ tướng [Kishida](#) "bày tỏ quyết tâm gặp mặt trực tiếp" ông Kim Jong-un vào "bất cứ thời

điểm nào và không cần điều kiện tiên quyết". Triều Tiên chưa phản hồi về phát ngôn từ [Nhật Bản](#).

<https://vnexpress.net/thu-tuong-nhat-muon-gap-ong-kim-jong-un-4653649.html>

Mỹ, Trung đề ra tầm nhìn về trật tự thế giới mới giữa khác biệt về nhân quyền

Khi các nhà lãnh đạo toàn cầu hội tụ tại New York để tham dự cuộc họp Đại hội đồng Liên hiệp quốc lần thứ 78 trong tháng này, Hoa Kỳ và Trung Quốc, vốn đang trong một cuộc cạnh tranh khốc liệt nhằm mở rộng ảnh hưởng toàn cầu, đã tiết lộ những tầm nhìn đặc biệt cho kỷ nguyên trật tự quốc tế tiếp theo. “Một kỷ nguyên đang kết thúc, một kỷ nguyên mới đang bắt đầu,” Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nói khi ông phác thảo kế hoạch chi tiết đầy tham vọng của chính quyền Biden cho tương lai vào ngày 13/9. Ông Blinken cho biết Hoa Kỳ đang xây dựng các liên minh để củng cố nền dân chủ, thúc đẩy nhân quyền và tăng cường phát triển kinh tế.

<https://www.voatiengviet.com/a/my-trung-de-ra-tam-nhin-ve-trat-tu-the-gioi-moi-giua-khac-biet-ve-nhan-quyen/7270585.html>

Chuyển Đến: TS Dương Hồng Ân – Diễn Đàn Việt Nam 21

<http://www.vietnam21.info>

www.vietnamvanhien.net



VIỆT NAM VĂN HIẾN

www.vietnamvanhien.info



TỦ SÁCH VĂN HIẾN VỚI HƠN 8800 TÁC PHẨM